

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายหลักด้านที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการ แข่งขันของไทย ๕.๒ พัฒนา ภาคอุตสาหกรรม	๕.๒.๓ สร้างกลไก สนับสนุนการ พัฒนาขีดความ สามารถของ ผู้ประกอบการ รายใหม่	(๑) งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘.๗๔๑๐ ล้านบาท เป้าหมายการดำเนินงาน : มีการ ปรับปรุงและพัฒนาฐาน ข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับ MSME ๑ ระบบ สสว. ร่วมกับสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาฐานข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐสำหรับ MSME ให้ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ ประมวผล และบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในการ วางแผนและกำหนดมาตรการในการ ส่งเสริม MSME ในอนาคต รวมทั้งเพื่อ เพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีด	๓๙.๑๗	-	-	๒.๕๕๑๗ และมีภาระ ผูกพันรอ เบิกจ่าย ๕.๙๕๓๙	นายวรพจน์ ประสานพานิช ฝ่ายสนับสนุน องค์ความรู้และ ระบบให้บริการ SMEs ๐๒๒๙๘๓๑๘๑

		<p>ความสามารถการแข่งขันให้แก่ MSME ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐาน ข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME ในด้านการต่ออายุ "หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ MSME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ปี ๒๕๖๕ หน้าเว็บไซต์ https://www.thaismegp.com รวมไปถึงพัฒนาระบบการรายงานฐานข้อมูลให้ สสว. สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ผ่านระบบ SuperSet</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถเข้าใช้งานการลงทะเบียนระบบฯ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลบริษัท สินค้าหรือบริการต่างๆได้ผ่านเว็บไซต์https://www.thaismegp.com โดย ณ เดือน มี.ค. ๖๕ มีผู้เข้าใช้บริการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME แล้ว จำนวนกว่า ๓๒๕,๐๐๐ ครั้ง</p>					
<p>นโยบายหลักด้านที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย</p> <p>๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ</p>	<p>๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด</p>	<p>(๑) การพัฒนาระบบตลาดกลางของคลัสเตอร์และจัดทำเครือข่ายด้านการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงานภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนองเป้าหมายโครงการพัฒนาและยกระดับ</p>	-	-	-	-	<p>นางสาวสุนทรีย์ เจตนาอนุเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ๐๒๒๙๘๓๑๘๒</p>

		<p>คลังเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>สสว.ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการพัฒนาระบบกลางของคลังเตอร์ต้นแบบเพื่อให้คลังเตอร์สามารถใช้ประโยชน์จากระบบร่วมกัน อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบตลาดกลางของคลังเตอร์และจัดทำเครือข่ายด้านการตลาดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด - ระบบ Data Sharing เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลแต่ละคลังเตอร์ และพัฒนา CDA เพื่อให้สามารถดูแลระบบ Data Sharing ของคลังเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ระบบอื่นที่คลังเตอร์สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน <p>ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. ๖๕ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหลายภาคส่วน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานร่วมดำเนินงาน ตัวแทนผู้ประกอบการจากคลังเตอร์แปรรูปอาหาร และคลังเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชง-กัญชา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูลการพัฒนาคลังเตอร์จากกลุ่มคลังเตอร์ในประเทศและต่างประเทศ และนำองค์ประกอบจากคลังเตอร์ชั้นนำมาวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาคลังเตอร์เป้าหมาย</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>นโยบายหลักด้านที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย</p> <p>๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่</p>	<p>๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้</p>	<p>(๑) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐.๒๖๒๒ ล้านบาท</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมการยกระดับความสามารถทางธุรกิจ Technology for all จากโค้ชธุรกิจ ๕๐ ราย <p>สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย ดำเนินการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ในธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ โดยการให้โค้ชธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง ในการปรับ วางแผนพัฒนากลยุทธ์ (Business Strategy & Execution) เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของธุรกิจผู้ประกอบการ ยกระดับความสามารถทางธุรกิจ Technology for all จากโค้ชธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ Next Normal Trend และเหมาะสมกับขีดความสามารถ และศักยภาพของผู้ประกอบการที่มีอยู่ในการพร้อมรับปรับตัว เปลี่ยนแปลง</p> <p>ผลการดำเนินงานปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๘ ราย และ ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน ๕๔ ราย โดย สสว. ได้ร่วมกับ</p>	๑๕.๐๐	-	-	<p>๓.๐๓๔๙ และมีภาระผูกพันรอเบิกจ่าย ๗.๐๑๓๕</p>	<p>นางสาวภัทรกร ชันธวงศ์</p> <p>ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs</p> <p>๐๒๒๙๘๓๒๘๒</p>
--	---	--	-------	---	---	--	--

		ที่ปรึกษา จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก					
		<p>(๒) โครงการประกวด MSME National Awards ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗.๙๗๕๑ ล้านบาท</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิจการ/๙๐๐ ราย</p> <p>สสว. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการค้นหา MSME ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ MSME และเป็น การสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการ MSME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา ศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและ แข็งแรงสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล</p> <p>ทั้งนี้ ได้จัดงานแถลงข่าวและ ประชาสัมพันธ์ “การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ” ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕</p>	๑๓.๒๗	-	-	<p>มีการผูกพันรอ เบิกจ่าย</p> <p>๗.๗๔๑๘</p>	<p>นางสาวอารีรัตน์ พรหมมีศรี</p> <p>ฝ่ายประสาน เครือข่ายผู้ ให้บริการ SMEs และส่งเสริม นโยบายภาครัฐ</p> <p>๐๒๒๙๘๓๐๗๖</p>

		และดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ MSME ในธุรกิจเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จำนวน ๒๒๙ ราย					
	๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	<p>(๑) โครงการนำร่อง “Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่ ๑ ผ่านระบบ SME Academy ๓๖๕ ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงานภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษานำไปเริ่มดำเนินธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจได้ ๒. พัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ (กลุ่ม Local SME Startup และนักศึกษาที่เป็นทายาทธุรกิจในพื้นที่ (กลุ่ม Local SME Scale Up) <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ SME Academy 365 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียน และเพื่อไม่ให้</p>	-	-	-	-	<p>นางสาววิลาสินี มุ่งดี</p> <p>ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs</p> <p>๐๒๒๙๘๓๒๓๕</p>

		เกิดอุปสรรค/ปัญหาสำหรับการเข้าใช้งานของระบบ					
	๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย	<p>(๑) การพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงานภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนองเป้าหมายงานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>ยกระดับระบบการพัฒนาโค้ชและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยระบบ Online Coaching</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ๓๘ มรภ. ทั่วประเทศรวมทั้งการรวบรวมรายชื่อคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสนใจที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ในการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ</p>	-	-	-	-	นางสาวกมลวรรณ เล็กกระจ่าง ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs ๐๒๒๙๘๓๑๔๘
นโยบายหลักด้านที่ ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก	๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่	(๑) โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๘๑.๒๘	-	-	๑๔.๔๓๗๖ และมีภาระผูกพันรอ	นายทิพย์วัชร ศรีทธาวัฒน์กุล ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้

<p>๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนและผลิตภัณฑ์ ชุมชน</p>		<p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐.๘๖๖๑ ล้านบาท</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมการ ประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน ออย. / Nutrition Facts / ระบบบัญชี / เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ๑,๓๐๐ ราย</p> <p>มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ รายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่ม A และ B ให้เข้าสู่ระบบ ของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจดทะเบียน การค้า/ ระบบ DBD Registered/ มาตรฐาน ออย. เป็นต้น ผ่านการส่งเสริม และยกระดับในด้านต่างๆ โดยมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และสร้างทักษะการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำ การตลาดยุคดิจิทัล / การยกระดับ มาตรฐานสินค้า / การทำบัญชีที่ถูกต้อง การดำเนินการส่งเสริมและยกระดับการ ประกอบการดังกล่าว จะทำให้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการ และความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ ได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ส่งผลให้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจในยุค New Normal และ Next Normal ได้อย่าง ยั่งยืน</p> <p>ทั้งนี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ นครสวรรค์</p>				<p>เบิกจ่าย ๑๖.๓๔๐๗</p>	<p>ให้บริการ SMEs และส่งเสริม นโยบายภาครัฐ ๐๒๒๙๘๓๒๐๕</p>
---	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

		พระนครศรีอยุธยา นครปฐม อุตรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ตรัง สิงห์บุรี มหาสารคาม นครศรีธรรมราช และ เชียงใหม่ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ จำนวน ๗๑๑ ราย					
	๗.๑.๒ สนับสนุน ความเข้มแข็งของ วิสาหกิจชุมชนผ่าน เทคโนโลยี	(๑) กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการผ่าน ระบบ BDS ภายใต้โครงการส่งเสริม ผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐.๐๖๗๙ ล้านบาท เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. หน่วยบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ได้รับการ รับรองและขึ้นทะเบียนผ่านระบบ การให้บริการสนับสนุนด้านการ พัฒนาธุรกิจ (BDS) ๑๕ หน่วยงาน ๒. ผู้ประกอบการ SME ที่มาใช้บริการ บนระบบการให้บริการสนับสนุนด้าน การพัฒนาธุรกิจ (BDS) ได้รับการ พัฒนาธุรกิจจากหน่วยบริการทาง ธุรกิจไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ราย ๓. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ พัฒนา SME ระหว่างหน่วยงาน และการสร้างโอกาสในการส่งต่อ การให้บริการ SME ระหว่างกัน ๑ เครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ประกอบธุรกิจ การยกระดับผลิตภาพและ	๑๓.๒๐	-	-	๐.๓๑๖๐ และมีภาระ ผูกพันรอ เบิกจ่าย ๑.๗๕๒๗	นางสาวจันทิตา โลहितศิริ ฝ่ายประสาน เครือข่ายผู้ ให้บริการ SMEs และส่งเสริม นโยบายภาครัฐ ๐๒๒๙๘๓๑๘๑

		<p>ศักยภาพทางธุรกิจ มุ่งเน้นการยกระดับธุรกิจ โดยการได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ด้วยการเพิ่มปัจจัยเสริมในกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผล การให้บริการ การติดตามผล การดำเนินงาน และการพัฒนาระบบรายงานผลและวัดผลการพัฒนา SME เพื่อนำข้อมูลการรับบริการของผู้ประกอบการ SME ไปวิเคราะห์และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในอนาคต</p> <p>การดำเนินงานปัจจุบัน มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงมาตรการ การให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และจัดทำหลักเกณฑ์การรับสมัคร คัดเลือก รวมทั้งจัดกลุ่มหน่วยบริการทางธุรกิจ - ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SME มาใช้บริการหน่วยบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDS) - จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ BDS ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๕ มีหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจกับ สสว. แล้ว จำนวน ๓๔ หน่วยงาน 					
	<p>๗.๑.๓ สร้างโอกาส และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย</p>	<p>(๑) งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๙.๔๕๖๓ ล้านบาท</p>	๑๗.๕๐	-	-	๐.๐๔๗๗ และมีภาระผูกพันรอ	นางสาวพัชรพัชร พึ่งโพธิ์

	และบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน	<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีระบบ SME ACCESS ที่มีประสิทธิภาพ ๑ ระบบ ๒. เกิดองค์ความรู้ และหลักสูตรบนระบบ SME Academy 365 จำนวน ๑๕๐ เรื่อง ๓. ผู้เข้าใช้บริการ SME Access ในมิติต่างๆ ได้รับข้อมูลและสามารถต่อยอดในธุรกิจได้ ๑๐๐,๐๐๐ ราย ๔. มีผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับคำปรึกษาจากโค้ช ๑,๐๐๐ ราย ๕. มีที่ปรึกษาในระบบที่มีการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ ๒๕๐ ราย <p>บูรณาการส่วนงานที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบดิจิทัลของ สสว. ทั้งหมด โดยพัฒนาเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้ง ๔ Platform ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบ SME PORTAL - ระบบ SME Academy 365 - ระบบ Coach Online และ - Application "SME CONNEXT" <p>รวมถึงการพัฒนารูปแบบฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติการให้บริการแก่ SME</p> <p>ปัจจุบัน เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมี บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด บริษัท ดิจิทัล จำกัด และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานระบบ SME ACCESS</p>				<p>เบิกจ่าย ๒๘.๘๓๙๕</p>	<p>ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs ๐๒๒๙๘๓๑๖๐</p>
--	-------------------------------------	---	--	--	--	-----------------------------	---

		ในปัจจุบันมียอดผู้เข้าใช้บริการ รวมจำนวน ๒๕๕,๗๑๓ ราย					
		<p>(๒) การพัฒนา Application "SME CONNEXT" ในรูปแบบ SMART SERVICE ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน ภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบ ให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนอง เป้าหมายงานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>ดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรองรับ การเชื่อมและต่อยอดการเชื่อมโยง ข้อมูลต่างๆในรูปแบบออนไลน์ภายใน หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและ เอกชน</p> <p>ปัจจุบัน เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหา ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมี บ. PMH Holding เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน</p>	-	-	-	-	นายสาโรจน์ สดแสงสุก ฝ่ายสนับสนุนองค์ ความรู้และระบบ ให้บริการ SMEs ๐๒๒๙๘๓๑๒๔
		<p>(๓) การพัฒนาและดูแลระบบ SME PORTAL ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงาน ภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบ ให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	-	-	-	-	นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เชื้อ ฝ่ายสนับสนุนองค์ ความรู้และระบบ ให้บริการ SMEs ๐๒๒๙๘๓๒๗๓

		<p>เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนองเป้าหมายงานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>ดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการพัฒนาและดูแลระบบ SME PORTAL ให้มีประสิทธิภาพในด้านการเข้าถึงและการพัฒนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการ SME Access ในมิติต่าง ๆ ได้รับข้อมูลและสามารถต่อยอดในธุรกิจได้/</p> <p>ปัจจุบัน มียอดผู้เข้าใช้บริการ SME ACCESS จำนวน ๒๕๕,๗๑๓ ราย</p>					
	๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน	<p>(๑) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๔,๙๖๕๕ ล้านบาท</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ๒๓๐ ราย</p> <p>สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ส่งเสริมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ทางวิชาชีพและความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ โดยการเพิ่มทักษะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การผลิตและ</p>	๒๓.๕๔	-	-	มีภาระผูกพัน รอเบิกจ่าย ๔.๙๖๕๕	นางพรวานภางค์ ทองสอง ฝ่ายประสาน เครือข่ายผู้ ให้บริการ SMEs และส่งเสริม นโยบายภาครัฐ ๐๒๒๙๘๓๑๗๔

		<p>การตลาด นำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>มีผู้ประกอบการได้รับการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วจำนวน ๔๙ ราย มีแผนธุรกิจแล้ว ๔๗ แผน โดยเข้าร่วมการอบรมใน ๒ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๑) หลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๑</p> <p>มีผ่านการฝึกอบรม ๒๕ ราย มีแผนธุรกิจ ๒๕ แผน</p> <p>๒) หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๑</p> <p>มีการฝึกอบรม ๒๔ ราย มีแผนธุรกิจ ๒๒ แผน</p>					
	<p>๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>(๑) การพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบ SME Academy 365 และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการผ่านระบบ SME Academy 365 ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงานภายใต้งบประมาณงานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนองเป้าหมายงานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>ดำเนินงานพัฒนาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบ SME Academy 365 ที่รองรับ</p>	-	-	-	-	<p>นางสาววิลาสินี มุ่งดี</p> <p>ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs</p> <p>๐๒๒๙๘๓๒๓๕</p>

		<p>สื่อสมัยใหม่ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หรือพอสแคสต์ เป็นต้น เพื่อรองรับการส่งผ่านความรู้ที่เหมาะสมกับ Lifestyle และความสะดวกของการใช้บริการในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งในศาสตร์ธุรกิจที่เป็นความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจของ SME และองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะที่สำคัญในเชิงธุรกิจผ่านระบบ SME Academy 365</p> <p>ปัจจุบัน ร่วมกับที่ปรึกษาจาก บจก. กิจการเข้าร่วมจีที-อัลฟ่า พัฒนาระบบ SME Academy 365 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านการเข้าถึงข้อมูลและพัฒนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME</p>					
		<p>(๒) งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๘.๐๒๔๒ ล้านบาท</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> มีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และมีข้อมูล SME รายจังหวัด ๗๗ จังหวัด ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ หรือ บริการส่งต่อภาครัฐแก่ผู้ประกอบการ ๑๘๐,๐๐๐ ราย มีหน่วยงานในพื้นที่ที่ประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการ ๒๐๐ หน่วยงาน บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการ ๑๐๐,๐๐๐ ราย 	๕๖.๓๘	-	-	๑๖.๓๐๗๙ และมีภาระผูกพันรอเบิกจ่าย ๓๔.๖๘๐๐	นางสาวกุลธิดา ศรีประเสริฐ ฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ๐๒๒๙๘๓๒๒๑

		<p>ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ แก้ววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านต่างๆ ได้แก่ บัญชีและการเงิน การตลาด การบริหารจัดการ การผลิต กฎหมาย และด้านอื่นๆ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโครงการต่างๆ ทั้งของ สสว. หรือ ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ</p> <p>ปัจจุบัน ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ทั้ง ๗๗ จังหวัด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการแล้ว ๙๖,๙๐๑ ราย ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ๖๔,๓๓๒ ราย</p>					
<p>นโยบายหลักด้านที่ ๗. การพัฒนาสร้างการแข่งขันจากฐานราก</p>	<p>๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก</p>	<p>(๑) การดำเนินงาน อสสว. ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ดำเนินงานภายใต้งบประมาณงานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร(ศูนย์OSS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อตอบสนองเป้าหมายงานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>สร้างอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ศูนย์ OSS) อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามหลักการพื้นฐานของการเป็นอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 	-	-	-	-	<p>นางสาวกุลธิดา ศรีประเสริฐ ฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ๐๒๒๙๘๓๒๒๑</p>

		<p>และขนาดย่อม (ออสว.) ผ่านศูนย์ให้บริการ SMEs ครอบคลุมในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงมาตรการและเครื่องมือสนับสนุนของ สสว. ในการให้คำปรึกษาหรือให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <ul style="list-style-type: none"> -ให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นที่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ -เชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริม SME เสนอปัญหา/ความต้องการในพื้นที่เป็นต้น -เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาหรืออุปสรรค การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ออสว.) และ สสว. จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน <p>ปัจจุบัน มี ออสว. แล้ว จำนวน ๑,๗๙๓ ราย และมีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น ออสว. จำนวน ๑๕๐ ราย</p>					
		<p>(๒) งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔.๐๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย</p>	๒๔.๕๐	-	-	๐.๒๓๔๐ และมีภาระผูกพันรอเบิกจ่าย ๓.๑ ๑๗๗	นายจिरพันธ์ สุกุณา ฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ๐๒๒๙๘๓๑๘๐

		<p>พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>ที่ขึ้นทะเบียนผู้รับบริการภาครัฐ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิทธิประโยชน์เพื่อการประกอบการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ด้านการตลาด ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงเมื่อผู้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์เพื่อการประกอบการแล้วจะทำให้รับทราบถึงข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ระบบการส่งเสริมอีกด้วย</p> <p>ปัจจุบัน เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมี บ. ออนอาร์ท ครีเอชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน</p>					
<p>นโยบายหลักด้านที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน</p>	<p>๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่</p>	<p>(๑) โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p><i>(คณะกรรมการบริหาร สสว. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๔ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการถึง ๓๐ เม.ย.๖๕ และในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่</i></p>	๑๐๐.๐๐	<p>การรับรู้ในวงกว้างทั้งในส่วนหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการ SME</p>	<p>- สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการฯ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทั่ว</p>	๒๒.๘๗๗๕	<p>นายสมยศ พิกุลเงิน</p> <p>ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs</p> <p>๐๒ ๒๕๘๓๐๙๔</p>

	ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน	<p>๑๖ มี.ค.๖๕ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการถึง ๓๐ ก.ย.๖๕)</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐.๐๐ ล้านบาท</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน : มีระบบทะเบียนผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SME</p> <p>สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ดำเนินงานมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น โดยออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับ สสว. กฎกระทรวงดังกล่าวได้ให้สิทธิประโยชน์สำหรับ SME ใน ๒ ลักษณะ คือ การเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้แต่มีต่อกับผู้ประกอบการ SME ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็น SME และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับแรกก่อน</p> <p>ได้มีการหารือและทำความเข้าใจร่วมกับกรมทางหลวง และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการประชาสัมพันธ์</p>			<p>ประเทศ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยในปี ๒๕๖๔ ดำเนินการทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง</p> <p>๒,๘๕๖ หน่วยงาน</p> <p>- ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง และเร่งสร้างการรับรู้ในกว้างผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ Social Media และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ</p>		
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>ข้อมูล ในส่วนของหน่วยงานที่ดูแล SME ทั่วประเทศ สสว. ได้ประสานงานไปยัง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งพบว่า มี SME จำนวนมากที่ไม่ประสงค์จะทำการค้ากับภาครัฐ สสว. จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อ Kick Off โครงการ โดยได้นำเสนอ Success Case ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐเพื่อเป็น ตัวอย่างและสร้างแรงจูงใจให้กับ SME รายอื่นๆ รวมถึงการไขข้อข้องใจใน ประเด็นปัญหาต่างๆ ให้กับหน่วยงาน ผู้ซื้อ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และเพื่อให้ SME สามารถเตรียมตัวและ เตรียมความพร้อมให้เข้าสู่กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบกำหนด วัตถุประสงค์ล่วงหน้าได้ สสว. จึงได้ดำเนินการ Matching ระหว่างฝั่ง Demand กับ Supply โดยการนำร่องภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และสมาคมส่งเสริมการรับ ช่วงการผลิตไทย ในการเชื่อมโยงความร่วมมือในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน และการซ่อมบำรุง และมีแผน ดำเนินการในอนาคต คือ การขยาย ความร่วมมือในอุตสาหกรรมเครื่องมือ แพทย์ สู่โรงพยาบาลของรัฐ และขยาย ความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น</p> <p>และเพื่อเป็นการสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>(SME-GP) สสว. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง และเร่งสร้างการรับรู้ในกว้างผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ Social Media และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่มาตรการฯ ให้กับศูนย์ให้บริการ SMEs ครอบคลุม (OSS - สสว) ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุม / สัมมนา / อบรมทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๘,๓๘๕ ราย เป็นหน่วยงานภาครัฐกว่า ๖,๔๐๖ ราย จาก ๒,๘๕๖ หน่วยงาน เป็นผู้ประกอบการ ๑,๙๗๙ ราย</p> <p>พร้อมกันนี้ สสว. ได้จัดทำระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.thaismegp.com) โดยดำเนินการใช้งานตามกลุ่มเป้าหมายที่กฎกระทรวงกำหนด คือ โดยผลการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน ๑๓๐,๙๑๗ ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล ๗๒,๙๕๗ ราย บุคคลธรรมดา ๕๕,๙๖๕ ราย วิสาหกิจชุมชน ๒,๐๓๕ ราย การ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕) โดยมี ๕ จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>ปทุมธานี และนครราชสีมา จำนวนสินค้าและบริการ ๑,๐๕๖,๗๘๘ รายการ โดยสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน ๑๙๕,๖๗๐ รายการ</p> <p>๒. วัสดุ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับ เครื่องดนตรี เกม ของเล่น งานศิลปะ งานฝีมือและการศึกษา ๙๖,๒๑๒ รายการ</p> <p>๓. บริการด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคาร ๘๘,๐๔๖ รายการ</p> <p>๔. ส่วนประกอบและวัสดุสิ้นเปลืองของโครงสร้าง อาคาร สิ่งก่อสร้างและการผลิต ๘๑,๖๕๘ รายการ</p> <p>๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม ๕๓,๑๕๙ รายการ</p> <p>และมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ระหว่างเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๖๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๕๑,๓๖๕.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๒ ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวม</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดผู้ขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สสว. ร่วมกับสถาบันการเงิน ๘ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาติ เมื่อ ๒๓ ส.ค.๖๔</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินเชื่อของสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างไว้กับ สสว. ภาครัฐ (THAI SME-GP) เช่น สินเชื่อเพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ สินเชื่อ Factoring ฯลฯ ครอบคลุมการรับงานภาครัฐตั้งแต่ช่วงก่อนรับงาน (Pre Finance) ช่วงหลังทำสัญญา (Post Finance) รวมถึงรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง					
		(๒) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๘.๐๐๐๒ ล้านบาท เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าสู่ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ MSME ๒,๕๐๐ ราย ๒. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาระดับศักยภาพ ๕๐๐ ราย ดำเนินงานต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๔ โดยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถใช้แก้ปัญหาหรือยกระดับศักยภาพเพื่อสร้างคุณค่าและสะท้อนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ได้แก่ ๑) อุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง และ ๒) อุตสาหกรรมการ	๖.๐๐	-	-	มีภาระผูกพันรอเบิกจ่าย ๒๗.๙๐๓๓	น.ส.สิริสุข เครือณพรัตน์ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ๐๒๒๙๘๓๒๙๑

		ดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน และ ๓) อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสรรหาที่ปรึกษา					
		<p>(๓) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (SME-Restart) – จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๒.๗๐ ล้านบาท</p> <p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างการรับรู้ในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๐๐,๐๐๐ ราย ๒. มีผู้ประกอบการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๕,๐๐๐ ราย ๓. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาระดับศักยภาพ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๑,๐๐๐ ราย <p>ดำเนินงานต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๔ โดยดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ MSME ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพื่อสร้างการรับรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาระดับศักยภาพ</p>	๑๔.๖๖	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID ๑๙ ผู้ประกอบการมีความประสงค์เข้าร่วมการอบรมผ่านทางระบบ Zoom มากกว่าเข้ามาร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน	-	๐.๒๘๒๙ มีภาระผูกพันรอเบิกจ่าย ๔๘.๔๘๖๖	นางสาวเพชรมณี ดาวเวียง ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ๐๒๒๙๘๓๐๘๗

		ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปัจจุบัน จัดประชุมเพื่อเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และมีการลงพื้นที่ อาทิเช่น จ. สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงราย อุตรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู นครปฐม จ. ขอนแก่นผ่านระบบ Zoom					
นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๓ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	๓.๔ ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	(๑) โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๘.๗๐๙๖ ล้านบาท เป้าหมายการดำเนินงาน : ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับความสามารถแข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA PROACTIVE ๗๐ กิจกรรม สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภาคบริการ ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศในระดับสูง โดยการดำเนินธุรกิจด้วยองค์ความรู้ ให้สามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมบริการ อาทิ เช่น การบริการแนวคิดใหม่ (New Service Concept) การพัฒนากระบวนการให้บริการใหม่ (New Service Process) การให้บริการที่เหนือความคาดหวัง (Beyond Expectation Service) การพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (New Market Segment) การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดและปรับแต่ง	๕๓.๐๐	-	-	๘.๓๓๕๓ มีการผูกพันรอเบิกจ่าย ๑๐.๑๙๓๒	นางสาวภัทรกร ชั้นวงศ์ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ๐๒๒๙๘๓๒๘๒

		<p>บริการ (Data Analytics) และการสร้างโมเดลธุรกิจบริการใหม่ (New Service Business Model) เหล่านี้ ให้สอดคล้องกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรม การดำเนินชีวิต ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์วิถีใหม่ การดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ซึ่งธุรกิจบริการจะเป็นทัพหน้าของเศรษฐกิจสำคัญในอันที่จะนำประเทศไทย แข่งขันกับเวทีการค้าโลก การดำเนินงานปัจจุบัน ม.ศิลปากร อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการและ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ VUCA World ณ โรงแรม ฮอติเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท ๒๒ และโรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ท (Southern Airport Hotel) จังหวัด สงขลา โดยมีตัวแทนจาก ๕ หน่วยงาน เข้าร่วม การพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย สมาคมสปาไทย สมาคม โรงแรมไทย สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย ศิลปากร มีผู้ประกอบการที่ให้ความ สนใจโครงการ และเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน ๕๔ ราย ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน ๓๘ ราย</p> <p>สำหรับ ม.ธรรมศาสตร์ ๕๓ ดำเนินการ คัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการและจัดกิจกรรมการถ่ายทอด องค์ความรู้ VUCA PROACTIVE ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท ๕๗ และ</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		โรงแรมแมริออท มาร์คิส คิวินส์ ปาร์ค โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘๒ ราย ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน ๓๘ ราย					
นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่ออนาคต	๖.๔ การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ อัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการ ยุคใหม่	(๑) โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๖.๒๐๕๖ ล้านบาท เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. มีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์รูปแบบต่างๆ ๑ เรื่อง ๒. มีคลัสเตอร์ที่เข้ารับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ๒ เรื่อง ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย สสว. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน และจำเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะสำหรับ SME แต่ละกลุ่ม สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการตลอดจนกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลัก รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล และการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของคลัสเตอร์ (Cluster Resource Planning) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้	๓๖.๐๐	-	-	๖.๓๕๖๑ และมีภาระผูกพันรอเบิกจ่าย ๙.๕๙๓๒	นางสาวสุนทรีย์ เจตนาอนุเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ๐๒๒๙๘๓๑๘๒

		<p>อย่างสูงสุดของทรัพยากร พัฒนาและยกระดับไปสู่การเป็นคลัสเตอร์ต้นแบบ และสามารถขยายผลไปยังกลุ่มคลัสเตอร์ SMEs อื่นๆ ได้ สอดรับกับนโยบายการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจสู่อนาคตในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป</p> <p>การดำเนินงานปัจจุบัน มีการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการรับสมัครผู้ประกอบการใน ๒ กลุ่มคลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์กลุ่มแปรรูปอาหาร และคลัสเตอร์กลุ่มสมุนไพรกัญชา-กัญชง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมคลัสเตอร์ละ ๗๕ ราย</p> <p>ประชุมระดมสมอง (Focus Group) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม เพื่อทำการศึกษาข้อมูลการพัฒนาคลัสเตอร์จากกลุ่มคลัสเตอร์ในประเทศและต่างประเทศ และนำองค์ประกอบจากคลัสเตอร์ชั้นนำวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายต่อไป</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

ผู้รายงาน น.ส.บุษกร เวชเคน
 หน่วยงาน ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 เบอร์ติดต่อ ๐๒๒๙๘๓๑๕๙ ๐๙๕๕๑๖๙๕๙๔
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕